



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยงค์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพระโขนง โทร. ๐ ๒๓๑๑ ๗๗๔๒

ที่ กท ๔๙๑๑.๐๔/๘๔๕

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าตอบแทนครูสอนว่ายน้ำ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ


เรียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยงค์อุปถัมภ์) ขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าตอบแทนครูสอนว่ายน้ำ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ ของโรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยงค์อุปถัมภ์) มาด้วยแล้ว จำนวน ๒ ชุด มาเพื่อโปรดดำเนินการ ดังนี้

- นำลงประกาศทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ([www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th))
- ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน และนำลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ([www.bangkok.go.th/prakhanong](http://www.bangkok.go.th/prakhanong)) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
- ปิดประกาศ ณ บอร์ดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

  
(นางณัฐมน ชุมมง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยงค์อุปถัมภ์)



ประกาศโรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยงค์อุปถัมภ์)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าตอบแทนครูผู้สอนว่ายน้ำ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ  
ตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยงค์อุปถัมภ์) ได้มีโครงการ จ้างค่าตอบแทนครูผู้สอนว่ายน้ำ  
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ ตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
ครูสอนว่ายน้ำ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก  
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวิน เมคเกอร์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  
๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณัฐมน ชุมมง

(นางณัฐมน ชุมมง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมมงคลฯ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร